

Qua giải thưởng Leading Figure hàng năm về nhân vật tôn giáo đã đóng góp cho nhân loại và hòa bình, Tổ Chức Liên Minh Thế Giới và Văn Sự Phát Triển Tôn Giáo Và Tâm Linh đóng tại Geneva, Thụy Sĩ (ICARUS) đã quy tụ đội ngũ chuyên gia và trao tặng giải thưởng đặc biệt năm nay cho công trình Phật giáo Hans Groehlichen, chủ tịch Tổ Chức Liên Minh Thế Giới và Văn Sự Phát Triển Tôn Giáo Và Tâm Linh (ICARUS) đã phát biểu trong hội thảo vào ngày thứ hai vừa qua: “Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu theo mạng radar, để tìm kiếm và chúng tôi đánh giá trên một tinh thần công bằng về những giá trị truyền thống. Chúng tôi đã trải qua phân tích tìm kiếm tôn giáo để bình chọn và trao giải thưởng cho một tôn giáo vĩ đại nhất thế giới (Best Religion in the World). Qua đó chúng ta cố gắng và khuyến khích những nhà lãnh đạo tôn giáo khác thay đổi những ích lợi trong việc thực hành hàng ngày.”

Groehlichen cho biết rằng giải thưởng đặc biệt thông qua do một hội đồng quốc tế hơn 200 nhà lãnh đạo tôn giáo làm việc và đánh giá tìm kiếm phẩm tâm linh về một tôn giáo. Ông nói: “Thật là tuyệt vời khi chúng tôi cùng đưa ra một tiêu chuẩn, nhiệm vụ nhà lãnh đạo tôn giáo khác đã bình chọn Phật giáo. Phật giáo thực sự chính là một sự ít trong hội đồng quốc gia chúng tôi, những tôn giáo của họ thật tuyệt vời, hoàn toàn hợp đạo và họ đã xứng đáng nhận được giải thưởng vinh dự này.”

Tiêu chuẩn bao gồm nhiệm vụ một chính sách nhân văn để cao giá trị con người và hòa bình, lòng từ bi và ý nghĩa của tinh thần không phân biệt, khuyến khích bất kỳ tôn giáo nào. Ông Groehlichen nói tiếp: “Một thông điệp lớn nhất cho chúng tôi là Tổ Chức Liên Minh Thế Giới và Văn Sự Phát Triển Tôn Giáo Và Tâm Linh (ICARUS) thành lập vì tâm linh và nhân loại, mang thông điệp bất bạo động (non-violence) dâng hiến cho xã hội. Một chìa khóa giải đáp cho chúng tôi trong tiến trình bình chọn là một tôn giáo đích thực phải thực hành bất bạo động.”

Khi đưa ra phương hướng tiến hành bình chọn cho các thành viên trong hội đồng bình chọn, Tổ Chức Liên Minh Thế Giới và Văn Sự Phát Triển Tôn Giáo Và Tâm Linh (ICARUS) đã nghiên cứu 38 tôn giáo khác nhau trên toàn cầu, đưa ra tiêu chuẩn, sự công nhận của một tôn giáo, triết học, và vai trò tôn giáo trong lãnh vực đời sống hành và phúc lợi. Trưởng ban nghiên cứu của Tổ Chức Liên Minh Thế Giới và Văn Sự Phát Triển Tôn Giáo Và Tâm Linh (ICARUS), ông Jonna Hult nhận xét:

Phật Giáo là tôn giáo vĩ đại nhất

Viết bởi internet

Thứ sáu, 05 Tháng 8 2011 02:30 -

“Quả thật không ngạc nhiên với tôi khi Phật giáo là đại biểu xứng đáng danh hiệu Tôn Giáo Tuyệt Vĩ Nhất Toàn Cầu (Best Religion in the World), bởi vì chúng tôi đã tìm thấy Phật giáo truyền bá không bao giờ có sự can thiệp của vũ lực, ngược lại với những tôn giáo khác đã đi qua xa với tình trạng bạo động. Chúng tôi thật sự có một niềm tin sâu sắc khi nhìn ra được trong lịch sử Phật giáo của bao giờ dùng vũ lực bạo động. Ngược lại Phật tử thực hành những gì mà họ nói, cái mà chúng tôi không thể chứng minh được ở những truyền thống tâm linh khác.”

Ít nhất một trong số thành viên theo đạo Công giáo đã đi đến để nói về quan điểm này về Phật giáo. Cha Ted O'Shaughnessy nói từ Belfast: “Tôi theo giáo hội Thiên Chúa giáo, nhưng cảm thấy khó khăn đó là chúng tôi đã thực sự nói về tình huống trong kinh thánh hay chính, rồi cho đó là ý Chúa khi đến với những người khác. Với lý do này, tôi đã bình chọn Phật giáo bằng lòng tri ân của mình.” Giáo sĩ Tal Bin Wassad của Hồi giáo ở Pakistan đã đồng ý và nói, đồng cảm thông ngôn để chúng ta nói: “Tôi theo Hồi giáo, tôi có thể biết được sự truyền giáo có một cái gì đó và để máu thành sông như hiện tại là tình huống. Phật giáo ngăn ngừa được điều đó.” Bin Wassad, một thành viên bình chọn trong hội đồng ICARUS thuộc cộng đồng Hồi giáo ở Pakistan nói thêm: “Thực sự, tôi có một niềm tin theo Phật giáo.” Và Rabbi Shmuel Wasserstein đến từ Jerusalem đã phát biểu: “Đĩ nhiên, tôi yêu đạo Do Thái, và tôi nghĩ Phật giáo là một tôn giáo vĩ đại nhất thế giới. Nói về danh dự, tôi đang tuân theo pháp Thiên Minh Sát của Phật giáo hàng ngày trước khi làm lễ cầu nguyện minyan (lễ cầu nguyện hàng ngày của đạo Do Thái) từ năm 1993. Vì thế tôi đồng ý với quý vị như thế.”

Groehlichen đã tuyên bố rằng họ hoàn toàn bình chọn giới thiệu cho Phật giáo là tôn giáo vĩ đại nhất thế giới đã công bố và thông báo cho các nhà lãnh đạo và cộng đồng Phật giáo. Tuy nhiên với con mắt trẻ tuổi, ông nói: “Trên cơ bản, chúng tôi chưa tìm ra và lãnh đạo Phật giáo nào để trao giới thiệu.” Groehlichen hứa sẽ sớm công bố sự vào thế ba từ. “Tôi cảm thấy được Phật giáo nói rằng họ không xứng đáng để nhìn thấy phần thế giới,” Groehlichen giới thiệu thích với một tính cách ngay thẳng, ông tiếp: “Lập trình của Phật giáo, họ luôn cho rằng tôn giáo mà họ theo là một giáo lý thực nghiệm chứ không phải một tôn giáo. Những chân lý về bản chất được dạy, với sự thật này chúng tôi công nhận triết học và sự công nhận của họ là tuyệt vời nhất thế giới và truyền dạy về những thách thức và đại diện với những nguyên nhân sau của mọi cá nhân và con người trên hành tinh của chúng ta.”

Khi được hỏi lý do tại sao các cộng đồng Phật giáo Miền Đông chỉ giới thiệu, Sr Bhante Ghurata Hanta cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn đại diện với sự công nhận của quý vị, nhưng chúng tôi những giới thiệu này cho tất cả nhân loại, cho Phật tánh nằm trong mọi người chúng ta.” Groehlichen trân trọng nói thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hành cho đến khi chúng tôi tìm thấy một vị trong cộng đồng Phật giáo tiếp nhận giới thiệu. Chúng tôi sẽ cho các bạn biết khi nào chúng tôi hoàn thành.”

Phật Giáo là tôn giáo vĩ đại nhất

Viết bởi internet

Thứ sáu, 05 Tháng 8 2011 02:30 -

Thiền Huệ đức (Theo *Linda Moulin* từ *Tribune de Geneve*)

Phật Học Online